

Số: 24 /BC-UBND

Thị trấn Sịa, ngày 05 tháng 4 năm 2021

BÁO CÁO
Kết quả thực hiện Đề án “Ngày Chủ Nhật xanh” năm 2020
trên địa bàn thị trấn Sịa

Thực hiện Quyết định số 139/QĐ-UBND ngày 19/01/2019 của UBND tỉnh; Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 04/3/2019 của UBND tỉnh về tổ chức, triển khai thực hiện “Hãy hành động để Thừa Thiên Huế thêm Xanh- Sạch- Sáng”; Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 19/02/2020 của UBND huyện Quảng Điền về tổ chức thực hiện “Ngày Chủ nhật xanh”. Qua quá trình triển khai thực hiện, UBND thị trấn báo cáo tình hình tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày Chủ Nhật xanh” trên địa bàn thị trấn Sịa, cụ thể như sau:

I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

Trên cơ sở Kế hoạch của UBND tỉnh và huyện, UBND thị trấn đã xây dựng Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 26/02/2020 về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày Chủ Nhật xanh” năm 2020 và triển khai nhiều biện pháp tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn trong việc chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường. Đồng thời, hưởng ứng các đợt cao điểm ra quân trong toàn thể cán bộ và nhân dân trên địa bàn nhằm đảm bảo mỹ quan đô thị và môi trường theo tiêu chí “Quảng Điền xanh – sạch – sáng”. Hàng tuần, cơ quan, đơn vị và trường học đều tổ chức ra quân làm vệ sinh môi trường tại khuôn viên trụ sở, vận động cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân tham gia công tác trồng và chăm sóc cây xanh, bồn hoa,.. tham gia nạo vét , khơi thông cống rãnh; tham gia phát quang cỏ dại, thu gom rác thải...; phối hợp với các đoàn thể thị trấn tham gia xây dựng các tuyến đường “sáng-xanh-sạch-đẹp-trật tự trị an”.

1. Công tác thông tin, tuyên truyền

- Nhằm phát động sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia “ Ngày Chủ nhật xanh” để nâng cao nhận thức cho cán bộ, nhân dân trên địa bàn toàn thị trấn về bảo vệ môi trường, góp phần thực hiện Đề án phân loại, thu gom và xử lý rác thải trên địa bàn thị trấn Sịa gắn với xây dựng nếp sống đô thị văn minh.

Công tác thông tin, tuyên truyền được triển khai thực hiện với nhiều hình thức phong phú, đa dạng như: đăng tải trên trang GROUP Chủ nhật xanh Quảng Điền, trang thông tin điện tử <https://sia.thuathienhue.gov.vn>, mạng xã hội Facebook **Thitransia Doan**. Đài truyền thanh thị trấn, treo băng rôn, khẩu hiệu. Đã tích cực

đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, thông tin đến từng TDP, cơ quan, đơn vị, trường học, các ban ngành đoàn thể từ thị trấn đến TDP và người dân nhằm đẩy mạnh việc hưởng ứng đề án Ngày chủ nhật xanh của chủ tịch UBND tỉnh với chủ đề “*Hãy hành động để Thừa Thiên Huế thêm Xanh – Sạch – Sáng*” và khẩu hiệu sáng Chủ nhật “*60 phút sạch nhà, đẹp ngõ*”.

- Công tác tuyên truyền đã kịp thời phản ánh về các hoạt động Ngày chủ nhật xanh, bước đầu đã có sự hưởng ứng tích cực từ cán bộ, đảng viên và toàn thể bà con nhân trên địa bàn toàn thị trấn.

2. Các mô hình Ngày chủ nhật xanh đã được triển khai

2.1. Mô hình “Dòng sông quê hương trong xanh”

Trong thời gian qua, tiến hành phối hợp với các đoàn thể thị trấn, đồng thời chỉ đạo các tổ dân phố huy động lực lượng tiến hành ra quân 06 đợt, với hơn 800 lượt cán bộ, hội viên và nhân dân vớt bèo Tây, diệt cây mắt mèo và thu gom rác thải tại khu vực 2 bên bờ kè sông Sịa, tạo cảnh quang môi trường sạch đẹp.

2.2. Mô hình tuyến đường “Sáng – Xanh – Sạch – Trật tự trị an”

Thực hiện Kế hoạch của cấp trên; UBMTTQVN và các đoàn thể chính trị thị trấn Sịa đã triển khai và thực hiện mô hình “Sáng – Xanh – Sạch – Trật tự trị an” do Hội cựu chiến binh, Phụ nữ, Nông dân, Đoàn thanh niên các TDP quản lý. Đã đầu tư kinh phí 44 triệu đồng lắp dựng bản tên đối với 11 tuyến đường. Hàng tuần vào ngày Chủ nhật được đồng đạo quân chúng nhân dân tham gia hưởng ứng ra quân dọn vệ sinh, cụ thể như sau:

+ Hội Cựu chiến binh đã tuyên truyền, vận động hội viên, nhân dân nâng cao cảnh giác, đấu tranh phòng chống với các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. Chỉ đạo chi hội Cựu Chiến binh các TDP thực hiện tốt mô hình “*Tuyến đường Cựu Chiến binh tự quản, xây dựng khu dân cư, gia đình Cựu Chiến binh đảm bảo an ninh trật tự xã hội*”. Đã chỉ đạo các chi hội TDP tổ chức phối hợp ra quân 05 đợt tổng dọn vệ sinh tại đoạn đường đảm nhận.

+ Hội Nông dân đã chỉ đạo các Chi hội Nông dân phối hợp với Mặt trận, các đoàn thể tuyên truyền, vận động nông dân ký cam kết thực hiện các mô hình, từ đó đã nâng cao ý thức của người dân trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường. Tích cực tham gia các hoạt động trực vớt bèo, diệt cây mắt mèo, thu gom bao bì và vỏ chai thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, với hơn 10 đợt, thu hút hơn 500 lượt hội viên tham gia.. đồng thời tuyên truyền, vận động nhân dân hạn chế tình trạng đốt vàng mã, thực hiện nếp sống văn minh tại cộng đồng dân cư.

+ Hội Liên hiệp Phụ nữ đã đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường, thực hiện Đề án thu gom và phân loại rác thải tại nguồn tại các hộ gia đình. Thực hiện mô hình “*Biến rác thành tiền*”, trồng hoa trên các tuyến đường, thu gom rác tái chế, duy trì các mô hình dùng giỏ nhựa khi đi chợ, hạn chế sử dụng túi nilon trong sinh hoạt...Hội Phụ nữ đã tổ chức 01 lớp truyền thông nói không với rác thải nhựa lồng ghép với việc thực hiện các tiêu chí của cuộc vận động xây dựng “*Gia đình 5 không, 3 sạch*”; đặc biệt

đã duy trì và tiếp tục nhân rộng mô hình “con đường hoa” với chiều dài gần 3km tại các TDP trên địa bàn.

+ Đoàn Thanh niên đã tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chủ Nhật xanh bằng các hoạt động trong Tháng Thanh niên, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, hưởng ứng Ngày môi trường Thế giới, các ngày kỷ niệm của quê hương đất nước như: tham gia dọn dẹp vệ sinh khuôn viên Nghĩa trang liệt sỹ, vớt bèo trên sông Sịa, dọn dẹp vệ sinh khu vực chợ Trung tâm thương mại Quảng Điền, chặt cây mắt mèo dọc bờ kè sông Sịa. Phối hợp trồng cây tại đoạn đường “Sáng – Xanh – Sạch, đẹp – Trật tự trị an”, tiến hành bóc tách các biển quảng cáo, rao vặt không đúng quy định tại các trục đường chính trên địa bàn. Đồng thời, đã vận động đoàn viên, thanh niên đóng góp kinh phí, ngày công để lắp đặt và quản lý tuyến điện chiếu sáng ở các tuyến đường; định kỳ kiểm tra để đề xuất với Ban điều hành TDP để huy động nguồn lực sửa chữa, thay thế các thiết bị hư hỏng, đảm bảo tuyến điện luôn được chiếu sáng.

+ Công Đoàn cơ sở thị trấn Sịa: Phối hợp tuyên truyền, vận động đoàn viên tham gia trồng và chăm sóc các bồn hoa, cây xanh. Vào chiều thứ sáu hàng tuần tổ chức dọn dẹp vệ sinh, phòng làm việc và phát quang cây xanh ở trong khuôn viên cơ quan; tham gia vớt bèo tại sông Sịa; trồng hoa, cây cảnh tại tuyến đường qua Hội Thánh Tin lành đến trường Tiểu học số 1.

+ Các trường học: Đã tổ chức tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, xây dựng, bảo vệ cảnh quan môi trường. Tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tiến hành làm vệ sinh, trồng hoa, cây xanh tại khuôn nhà trường, lồng ghép với phong trào thi đua xây dựng “Trường học thân thiện - Học sinh tích cực”, “Nét đẹp văn hóa học đường”, “Trường học Xanh – Sạch – Sáng”.

+ Các HTX, Trạm Y tế: Đã tổ chức phát dọn cây Mắt mèo tại các tuyến kênh mương nội đồng, làm vệ sinh môi trường, cảnh quan tại trụ sở làm việc, trồng hoa, phát quang bụi rậm trong khuôn viên trụ sở cơ quan; duy trì việc trồng và chăm sóc hoa mười giờ trước khuôn viên, trồng hoa trên các chậu trước tiền sảnh.

2.3. Mô hình “Biển rác thải thành tiền”

Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Sịa đã phát động mô hình “Biển rác thải thành tiền” và “Đổi rác thải nhựa lấy hàng tiêu dùng” được đông đảo hội viên hội phụ nữ các chi hội tích cực tham gia; điển hình tại các đơn vị như: TDP Vĩnh Hòa thông qua mô hình số tiền thu được gần 500.000 đồng. Tổ chức Hội nghị truyền thông “Phân loại rác thải tại nguồn và hạn chế sử dụng túi nylon sử dụng 01 lần” cho 01 lớp.

2.4. Tổ chức các câu lạc bộ, đội thanh niên tình nguyện xung kích bảo vệ môi trường

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thị trấn Sịa đã thành lập 01 đội hình tình nguyện của thị trấn Sịa định kỳ ra quân 01 lần/01 tháng thực hiện việc thu gom rác thải, vệ sinh môi trường tại khu vực Trung tâm thương mại, 02 bên bờ kè sông Sịa, bóc

tách các biển quảng cáo rao vặt không đúng quy định, tham gia trực vớt bèo khơi thông dòng chảy.

3. Các hoạt động tổ chức ra quân triển khai thực hiện “Ngày chủ nhật xanh” và phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Hàng tuần trên địa bàn các tổ dân phố và các đơn vị, trường học đã huy động toàn thể cán bộ và nhân dân, lực lượng học sinh cùng tham gia hưởng ứng phong trào thu gom rác thải, phát quang các tuyến đường kiệt, trồng cây xanh, chỉnh trang bồn hoa... xây dựng các tuyến đường sáng-xanh-sạch-đẹp-trật tự trị an tại các tổ dân phố, tổ chức tháo dỡ các biển quảng cáo, rao vặt tại các trục đường chính.

Đã tham gia hội thi thực hiện Đề án Ngày chủ nhật xanh năm 2020 do UBND huyện và tỉnh Đoàn tổ chức đối với cơ quan thị trấn Sịa và TDP An Gia, bằng hình thức quay clip các mô hình và hoạt động thực tế, đăng tải trên Facebook. Kết quả, Cơ quan thị trấn Sịa, TDP An Gia đạt giải khuyến khích cấp huyện và TDP An Gia đạt giải nhất cấp tỉnh.

Phong trào “*Ngày Chủ nhật xanh*” trên địa bàn thị trấn Sịa đã phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, khả năng sáng tạo của cán bộ, nhân dân trong quá trình tham gia thực hiện các công trình, phần việc tạo ra các hoạt động sôi nổi, rộng khắp trong mọi tầng lớp nhân dân về ý thức bảo vệ môi trường, thu hút sự quan tâm của các ngành, đoàn thể và công đồng dân cư. Điểm sáng của phong trào ngày Chủ nhật xanh trên địa bàn là phần lớn cán bộ và nhân dân đã duy trì thường xuyên vào sáng chủ nhật hàng tuần, từ đó đã hình thành được thói quen, tính tự giác của cán bộ và nhân dân trong tổ dân phố.

Hoạt động Ngày Chủ Nhật xanh trong thời gian qua trên địa bàn thị trấn Sịa dự ước đã có hơn **6.000 lượt cán bộ, đoàn viên, hội viên, học sinh và người dân** tham gia; thu gom được hơn **70 tấn rác thải các loại**; vớt bèo, khơi thông dòng chảy. Thực hiện 11 mô hình tuyến đường “Sáng-Xanh-Sạch-Đẹp-Trật tự trị an” tại các Tổ dân phố trên địa bàn. Với nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực trong thời gian vừa qua đã ít nhiều có sự tác động đến nhận thức của người dân trên địa bàn thị trấn về việc chung tay bảo vệ môi trường, cảnh quan. Thông qua những hoạt động hưởng ứng “*Ngày Chủ Nhật xanh*” để gửi đến thông điệp ý nghĩa đến với mọi người.

Qua phong trào đã có nhiều tập thể, cá nhân thực hiện tốt cần biểu dương như: Đoàn TN thị trấn Sịa, Trường TH số 01, Trường THCS Đặng Dung, Trường Mầm Non Bình Minh, Tổ dân phố An Gia, Thạch Bình, Khuông Phò, Vân Căn, Uất Mậu... Bà Hoàng Thị Liễu (Lương Cổ), bà Hồ Thị Xuân (Tráng Lược), Phan Gia Trung (Thủ Lễ), Bùi Thị Quỳnh Ngân (Cơ quan thị trấn Sịa) ...

Để phòng chống, khống chế dịch bệnh Covid-19; Mặt trận và các đoàn thể chính trị thị trấn Sịa đã tiến hành cấp phát 2.500 khẩu trang và nước sát khuẩn miễn phí tại chợ Trung tâm thương mại Quảng Điền; đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh thị trấn, tuyên truyền lưu động bằng xe ô tô và

loa tay. Thực hiện tốt công tác quản lý công dân đến lưu trú tại địa phương... Qua đó nâng cao ý thức cho người dân trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

II. TỒN TẠI, HẠN CHẾ

1. Quá trình triển khai thực hiện, tại một số TDP vẫn chưa được duy trì đều đặn, một số TDP triển khai còn mang tính hình thức, tính tự giác chưa cao, số lượng người dân tham gia chưa nhiều. Một số cán bộ, (trong đó có cán bộ chủ chốt) tinh thần, trách nhiệm chưa cao, còn đang đứng ngoài cuộc, có tư tưởng xem nhẹ, chưa tích cực tham gia các hoạt động khi khu dân cư tổ chức.

2. Một số cấp ủy Chi bộ chưa thực sự quan tâm chỉ đạo, nên dẫn đến phong trào tại tổ dân phố mình chưa mạnh mẽ và có tính lan tỏa cao trong toàn thể cộng đồng dân cư.

3. Trong quá trình triển khai hoạt động, một số cơ quan, trường học, tổ dân phố chưa thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo, cung cấp hình ảnh để tổng hợp báo cáo huyện.

4. Ý thức của người dân về việc làm vệ sinh môi trường, để rác đúng nơi quy định, trồng cây xanh vẫn còn hạn chế. Đa số người dân cho rằng việc làm trên là của các cấp, các ngành, của cán bộ, công chức, đội thu gom rác. Nhận thức của một bộ phận người dân về mục đích, ý nghĩa của “*Ngày Chủ nhật xanh*” chưa được sâu, nên chưa tự giác tham gia khi có tổ chức, phát động.

III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ

1. Tiếp tục thực hiện tốt công tác lãnh, chỉ đạo và triển khai thực hiện của các cấp từ thị trấn đến TDP trong việc thực hiện “*Ngày Chủ nhật xanh*”. Chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường tại địa bàn thị trấn.

2. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức, ý thức bảo vệ môi trường cũng như tham gia tích cực vào các hoạt động “*Ngày Chủ nhật xanh*” trong lực lượng cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân. Qua đó, làm cho phong trào “*Ngày Chủ nhật xanh*” thấm sâu vào tư tưởng, tạo thành nếp sống văn hóa, thành thói quen và trở thành ý thức tự giác của mỗi một người dân.

3. Tích cực tuyên truyền, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các tổ chức đoàn thể từ thị trấn đến TDP cùng tham gia hoạt động “*Ngày Chủ nhật xanh*” một cách thiết thực, hiệu quả và duy trì thường xuyên; vận động nhân dân thực hiện phong trào “*Chống rác thải nhựa*” và “*Nói không với túi ni lông sử dụng một lần*”, hạn chế đốt và rải vàng mã, thực hiện nếp sống văn hóa, xây dựng ý thức giữ gìn vệ sinh chung.

4. Đẩy mạnh hơn nữa việc tổ chức ra quân làm vệ sinh, trục vớt bèo, tiêu diệt cây mắt mèo, khơi thông cống rãnh, kênh mương, trồng nhiều cây xanh, bồn hoa, đường hoa tại các địa phương, các trục đường.

5. Duy trì và nhân rộng các TDP, các cơ quan, đơn vị có cách làm hay, hiệu

quả về vệ sinh môi trường, tuyến đường “Sáng- xanh - sạch - đẹp- trật tự trị an”, “Con đường hoa”,... Thường xuyên kiểm tra, giám sát, việc thực hiện phong trào tại các TDP, cơ quan, đơn vị; phát hiện, xử lý kịp thời những hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và rao vặt, quảng cáo trái quy định. Kiên quyết xử lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ gây ô nhiễm về môi trường tại địa phương.

6. Đề nghị UBNDTTQ Việt Nam và các đoàn thể thị trấn Sịa tăng cường công tác thông tin tuyên truyền đến đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Chỉ đạo Ban Công tác Mặt trận và các chi đoàn, chi hội các TDP huy động đoàn viên, hội viên tiên phong, gương mẫu trong thực hiện phong trào.

7. Tham gia và phát động phong trào “Mai vàng trước ngõ” để vận động các hộ gia đình, cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn trồng mai vàng trước ngõ tạo điểm nhấn văn hóa truyền thống của vùng đất Cố đô.

Trên đây là báo cáo kết quả tổ chức thực hiện Đề án Ngày chủ nhật xanh trên địa bàn thị trấn Sịa năm 2020.

Nơi nhận:

- UBND huyện;
- Phòng TNMT huyện;
- Huyện Đoàn Quảng Điền;
- TV Đảng ủy;
- TT HĐND;
- CT, PCT UBND;
- Mặt trận, các đoàn thể cấp thị trấn;
- Các cơ quan, đơn vị, trường học, các TDP;
- Trang TTĐT thị trấn;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Văn Hiền